

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020**

Thực hiện Công văn số 120/UBND-THVX ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số nội dung cần quan tâm thực hiện, Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Huyện Châu Thành nằm giữa thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); về giao thông đường bộ có Quốc lộ 80 đi qua, về đường thủy có sông Tiền đi qua nối liền với các tuyến giao thông thủy, bộ tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi hàng hóa thuận tiện, đây cũng là điều kiện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của Huyện phát triển.

- Tình hình Nhân dân ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện; tổ chức thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cũng như phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa từng bước được các tầng lớp Nhân dân quan tâm thực hiện.

- Tình hình tôn giáo, dân tộc nhìn chung ổn định, phần lớn chức sắc, chức việc, nhà tu hành chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thành công các ngày lễ trọng trong năm.

- Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện như sau: 12 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, 12 xã thị trấn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện được phân công phụ trách công tác dân vận của Huyện, 01 lãnh đạo các phòng chuyên môn và 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phụ trách trực tiếp công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị.

#### **II. CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN**

##### **1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận chính quyền**

- Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận như triển khai Nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 660-CV/TU ngày 15/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị

quyết số 25-NQ/TW; công tác phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/BDVHU-UBND về phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020; Quy chế hoạt động về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuối năm tổ chức bình xét thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận. Thông qua công tác dân vận khéo năm 2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời đúng quy định yêu cầu của công dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## **2. Đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, trách nhiệm, có thái độ tích cực hết lòng phục vụ nhân dân**

- Báo cáo kết quả việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội theo quy định của Trung ương và chủ trương, đề án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và thực hiện đúng kế hoạch.

- Thực hiện sắp xếp công chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt 12 phòng chuyên môn. Đã giải quyết cho 26 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 108/NĐ/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/NĐ/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó: 21 viên chức, 03 cán bộ cấp xã, 02 công chức cấp xã.

- Ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 về việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập điểm trường, một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Châu Thành đến năm 2021, đến nay đã sáp nhập được: đã

phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Bình Tiên 2 vào Trường Tiểu học Tân Xuân tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020; đồng thời đang thực hiện quy trình tiếp theo để sáp nhập thời đang thực hiện quy trình tiếp theo để sáp nhập.

- Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 143-KH/HU về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức hội cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân Huyện cụ thể hóa Kế hoạch bằng Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 (các văn bản trên đã triển khai và đang thực hiện theo lộ trình đề ra); kết quả cấp Huyện, tổng số Hội sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn lại 06 tổ chức Hội (giảm 09 Hội), nhân sự còn lại 21 người (giảm 21 người); cấp xã còn 03 Hội theo Kế hoạch.

- Kết quả đẩy mạnh phân cấp quản lý; đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu; chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong giải quyết công việc

- Việc phân cấp quản lý nhà nước được phân định rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện, các cơ quan khác tham gia phối hợp”. Cấp dưới được trao thêm nhiều thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đối với lĩnh vực được giao. Các cơ quan cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan được phân cấp.

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị đã chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; có nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm dần tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô trách nhiệm, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo; từng bước đổi mới công tác tiếp dân, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đến Nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của Nhân

dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự...

- Tính từ đầu năm đến nay toàn Huyện đã tổ chức tiếp được 293 lượt, với 297 người; trong đó: của Ban tiếp công dân tiếp 126 lượt, 126 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tiếp 49 lượt, 53 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp 74 lượt, 74 người; thủ trưởng các ngành chuyên môn tiếp 32 lượt, 32 người và của cơ quan thanh tra tiếp 12 lượt, 12 người.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô trách nhiệm, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc. Từng cơ quan, đơn vị có hộp thư góp ý để lấy ý kiến góp ý đối với cán bộ, công chức; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 12 xã, thị trấn lắp đặt máy tính bảng lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng người dân đối với công chức tiếp nhận và trả kết quả.

### **3. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giữ vững và cải thiện hơn nữa Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index)**

Báo cáo việc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật: không chồng chéo, trùng lặp nội dung; hàng năm thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật (thực hiện trong đợt kiểm tra CCHC).

- Rà soát, đánh giá tác động, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính để kiến nghị hoặc tự đơn giản hóa theo thẩm quyền trên một số lĩnh vực như: kiến nghị bãi bỏ 16 thủ tục hành chính và cắt giảm thành phần hồ sơ 21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, kinh doanh, xây dựng,...

- Công khai minh bạch thủ tục hành chính: công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, thị trấn, công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện.

- Tình hình triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

- Triển khai thực hiện tại các xã có bưu điện văn hóa 02 xã gồm: xã Tân Phú, xã Tân Phú Trung.

- Việc thực hiện nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và dân chủ cơ sở ở xã, thị trấn:

+ Nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xác lập; các nội dung, quy trình, hình thức thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị được thể chế hóa, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, được tham gia, được quyết định và được giám sát, kiểm tra trên cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật.

+ Việc triển khai thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã làm cho cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, có ý thức rèn luyện phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có lối sống lành mạnh và trung thực; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động, công tác, tích cực tham gia ý kiến về những việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ.

+ Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa và hạn chế khiếu kiện, khiếu nại; ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, giúp cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân:

+ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bằng nhiều hình thức như: lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp dân ở các khóm, ấp, khu dân cư, qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Hội quán...; tuyên truyền pháp luật trên Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã.

+ Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật được 1.179 cuộc, có 38.923 lượt người tham dự, Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh Huyện và Trạm truyền thanh và nơi tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn được 396 lượt; cấp phát 7.855 tờ gấp tuyên truyền.

- Công tác đối thoại, gặp gỡ, giải đáp thắc mắc giữa các cơ quan nhà nước với cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính, các chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan: hàng năm có tổ chức thực hiện chuyên mục “Đối thoại trực tiếp với công dân” trên sóng phát thanh về cải cách hành chính. Giải đáp những thắc mắc của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, các chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở: tính từ đầu năm đến nay toàn Huyện đã tổ chức tiếp được 293 lượt, với 297 người; trong đó: của Ban tiếp công dân tiếp 126 lượt, 126 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tiếp 49 lượt, 53 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp 74 lượt, 74 người; thủ trưởng các ngành chuyên môn tiếp 32 lượt, 32 người và của cơ quan thanh tra tiếp 12 lượt, 12 người.. Kết quả giải quyết, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị và hòa giải trang chấp đất đai:

+ Cấp huyện đơn khiếu nại, tố cáo không phát sinh; đơn yêu cầu, phản ánh... nhận và thụ lý 142 đơn, tổng số đơn 268 (126 đơn tồn đầu kỳ); đã giải quyết 157/268, đạt 58,58% (tồn 111 đơn)

+ Cấp xã tổng cộng 106 đơn (phát sinh 98, tồn 08), đã hòa giải thành 50, không thành 34, tồn 17 đơn.

**4. Đổi mới mạnh mẽ phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của Tỉnh và của địa phương**

- Tăng cường quảng bá các ngành hàng chủ lực của địa phương như nhãn, khoai lang, cá tra, ổi, chanh, lúa gạo ..., tổ chức lại sản xuất, xây dựng và triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng gắn với tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu nông sản. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh tiêu thụ hàng nông sản như nhãn của xã An Nhơn, xoài của xã Tân Phú; vú sữa của xã Tân Phú Trung; lúa của xã: An Khánh, Hòa Tân, An Phú Thuận; thanh long của xã Phú Hựu, An Phú Thuận; chanh của xã An Hiệp... mở 04 điểm du lịch sinh thái (xã Tân Bình (2), An Hiệp và Tân Nhuận Đông) trên địa bàn Huyện, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn Huyện; thành lập Bình An hội quán tại xã Tân Phú, nâng tổng số hội quán trên địa bàn Huyện là 12.

- Công tác phối hợp Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

- Phối hợp với (thành viên Ban chỉ đạo) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt triển khai nhanh các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về bệnh viêm đường hô hấp cấp; tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, xử lý công việc chuyên môn, góp phần phòng, chống dịch; phối hợp kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 của Chính phủ, qua đó đã nhắc nhở, giải tán nhiều nhóm tụ tập đông người nơi công cộng góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Huyện. Triển khai quy trình tiếp nhận thông tin - đáp ứng phòng chống dịch Covid- 19 cho 1.052 Tổ Nhân dân tự quản và các Hội quán trên địa bàn Huyện, kịp thời phát hiện và thông tin đến cơ quan chức năng biết về các trường hợp người nhập cảnh, người đến hoặc đi qua, trở về từ vùng dịch; giám sát việc triển khai Quy trình tiếp nhận thông tin - đáp ứng phòng chống dịch Covid- 19 của Ban chỉ đạo Tỉnh đến người dân.

- Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp.

- Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện bằng kế hoạch cụ thể của cấp ủy Đảng các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch số 164-KH/HU ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được 2.796 cuộc với 63.567 lượt người dự. Đồng thời, phát động các cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở đăng ký công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để tổ chức thành công Đại hội, đưa Nghị quyết

Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào thực hiện. Đến nay, các công trình, phần việc đăng ký chào mừng Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị đã được hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch đăng ký.

- Công tác phối hợp tuyên truyền, làm chuyển biến thật sự tinh thần “Tự lực - chia sẻ - hợp tác”, khơi dậy tinh thần tự quản, khát vọng vươn lên trong nhân dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch,...

- Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng nông thôn mới; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và tích cực hưởng ứng tham gia, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Từng cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp chi, tổ hội của các đoàn thể, tổ chức lễ phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khóm, ấp, xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

- Thực hiện sơ kết Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện Châu Thành giai đoạn 2016 – 2020.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đầu năm 2020, Huyện có thêm 3 xã (*Tân Phú Trung, Phú Hựu và An Nhơn, nâng tổng số toàn huyện có 09/11 xã*) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (*An Phú Thuận, An Khánh, Tân Nhuận Đông, An Hiệp, Tân Phú, An Nhơn, Tân Phú Trung và Phú Hựu; Thị trấn Cái Tàu Hạ*) dự kiến cuối năm 2020 có thêm 02 xã (Hòa Tân và Tân Bình) đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, khen thưởng cho tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh trong ngành từ huyện tới cơ sở, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình và đối tượng cụ thể; thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, họp cơ quan, họp dân buổi

sinh hoạt văn nghệ, thể thao, hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh, Huyện.

- Xây dựng pa nô tuyên truyền về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các xã, thị trấn và nơi đông dân cư. Đài Truyền thanh Huyện, Trạm truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên sóng phát thanh; kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 24 tin bài, 34 chuyên mục, Trạm truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên sóng phát thanh; trang thông tin điện tử Huyện đăng 5 tin bài tuyên truyền về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh, Huyện.

- Báo cáo chất lượng hoạt động mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản, hợp tác xã và các mô hình liên kết, tự quản ở cộng đồng dân cư.

- Mô hình xây dựng nông thôn mới, tương trợ phát triển, thoát nghèo được nhân rộng, năm 2020 Mặt trận phối hợp vận động thành lập mới 03 Hội quán là An Hòa Hội quán ( xã An Khánh), Thuận Hòa Hội quán (xã Tân Phú Trung) và Bình An Hội quán (xã Tân Phú), nâng tổng số hội quán trong Huyện lên 12 hội quán. Thành lập mới 02 hợp tác xã: HTX “Sầu riêng” ở Phú Hựu và HTX “May” Quang Phúc ở Tân Phú Trung, nâng tổng số HTX trên toàn huyện là 17 HTX; ra mắt và đưa vào hoạt động 03 vườn trái cây sinh thái - ẩm thực: Thanh Hiền, Minh Trí ở xã Tân Nhuận Đông; Chín Phương ở xã Phú Hựu. Nhìn chung, các hội quán, HTX tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ và hoạt động đi vào nề nếp, bước đầu đã phát huy được hiệu quả và sự liên kết trong mô hình kinh tế tập thể.

- Mô hình Tổ Nhân dân tự quản đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của nhân dân, tự chủ, tự quản lý, giữ gìn truyền thống về tương thân, tương ái của dân tộc. Qua đó, công tác khuyến học - khuyến tài ngày càng được quan tâm, tình hình an ninh trật tự giữ vững, ổn định. Hiện nay toàn huyện có 1.052 "Tổ Nhân dân tự quản" về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Tổ nhân dân tự quản đa số đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

- Các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn Huyện tổ chức triển khai thực hiện và duy trì hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” có 901/1.051 tổ triển khai thực hiện với sự tham gia của 16.371 người dự, với các nội dung như: sửa chữa các tuyến đường thấp sáng đường quê, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở các hộ gia đình nghèo, khó khăn, tu sửa cầu, đường nông thôn; trồng tuyến đường hoa tạo cảnh quang môi trường sáng – xanh - sạch - đẹp (ước số tiền trên 400.000.000 đồng) . . . Ngoài ra còn phối hợp với các nội dung về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội . . . Qua thực hiện mô hình phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tự quản của người dân, tạo sự gắn kết và phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với cộng đồng nơi cư trú (theo Quyết định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị).

## **5. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang**

- Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội sơ kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, ký kết và thực hiện các kế hoạch liên ngành,



tuyên truyền phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng công tác tiếp xúc, tranh thủ, tạo mối liên hệ với chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; duy trì, củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của 15 mô hình bảo đảm ANTT và 02 hình thức khác có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong công tác tiếp dân, niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục, phí, lệ phí để Nhân dân cập nhật, giám sát, góp ý; chỉ đạo và định hướng về tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân.

- Thực hiện Kế hoạch Ban Chỉ đạo Chương trình điều phối thực hiện công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đã phân công lực lượng tham gia tổ chức “Tết Dân - Quân” hàng năm tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Tổng kinh phí vận động thực hiện mô hình Tết “Quân - Dân” năm 2021 là: 3.316.467.764 đồng và 620 ngày công lao động.

*(kèm theo Phụ lục)*

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

- Quá trình tổ chức thực hiện cho thấy hầu hết các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã bám sát nội dung, kế hoạch triển khai của Huyện đề ra đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Nhiều cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai thường xuyên công tác dân vận gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhờ đó thu hút số lượng cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tham gia dự họp.

- Thông qua việc thực hiện công tác dân vận, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và quần chúng hiểu rõ thêm chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ những quy định của địa phương và đơn vị mà mình có trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng gần gũi Đảng, gần gũi chính quyền hơn, đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng thấy mình được hoà nhập với cộng đồng, không đơn điệu với cuộc sống, tinh thần tương thân tương ái được coi trọng và nhân lên.

- Cán bộ phụ trách công tác dân vận đã được phân công, bố trí kịp thời, đầy đủ từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp giải quyết tốt một số tồn tại nổi lên ở cơ sở góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện thường xuyên công tác dân vận, trong việc ổn định tình hình ở địa phương.

### **2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân**

\* *Hạn chế*: việc tổ chức quán triệt thực hiện quy chế còn chậm, nhất là ở các cơ quan, các xã, thị trấn; việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm ở một số nơi chưa kịp thời. Công tác dân vận của chính quyền chưa được quan

tâm chỉ đạo đúng mức, hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao. Công tác phối hợp giữa chính quyền với một số cơ quan Mặt trận, các đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời...

\* *Nguyên nhân*: công tác truyền truyền, giáo dục về thực hiện công tác dân vận chính quyền một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đôi lúc chưa kịp thời.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương theo hướng công khai, minh bạch.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở, phát huy trên cơ sở pháp luật, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước và phong trào công tác dân vận chính quyền, kịp thời khen thưởng những tổ chức và cá nhân tiêu biểu.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, kịp thời xác minh làm rõ, xử lý nghiêm những người vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và xây dựng công sở văn hoá.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ Tỉnh;
- UBMTTQVN Huyện;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, các CVNC, QTM;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Nhật Định**

## PHỤ LỤC SỐ LIỆU

### 1. Kinh tế - xã hội (ước tính)

Tổng sản phẩm GRDP (tỷ đồng)	Tổng giá trị SX (tỷ đồng)	Thu ngân sách trên địa bàn	Chi ngân sách trên địa bàn	Thu nhập bình quân đầu người GDP (triệu đồng); tăng (giảm)...% so với năm 2019	Tỷ lệ hộ nghèo ...%; tăng (giảm)...% so với năm 2019	Xây dựng nông thôn mới	
						Số xã đạt chuẩn	Số huyện đạt chuẩn
Theo Công văn số 50/UBND-TH ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh, kể từ năm 2016 huyện không tính chỉ tiêu này	Theo Công văn số 50/UBND-TH ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh, kể từ năm 2016 huyện không tính chỉ tiêu này	752.596 triệu đồng, đạt 103% so dự toán	734.016 triệu đồng, đạt 156%	Theo Công văn số 50/UBND-TH ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh, kể từ năm 2016 huyện không tính chỉ tiêu này	0,3%	09/11 xã = 91,67% so với năm 2019	

### 2. Y tế, giáo dục

Y tế			Giáo dục (số trường đạt chuẩn quốc gia)		
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (...%) tăng (giảm)...% so với năm 2019	Số xã đạt chuẩn QG về y tế/...xã, tăng (giảm)... so với 2019	Tỷ lệ giường bệnh .../1 vạn dân; tăng (giảm)...% so với năm 2019	Tiểu học, Mầm non	Trung học cơ sở	Trung học phổ thông
88,54%, tăng 3,9% so với năm 2019	12/12	Không tăng không giảm so với năm 2019 (9,8/1 vạn dân)	13	7	2

### 3. Kết quả cải cách hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính		Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Mức độ 3, 4) (...TT = %)	Thanh tra, kiểm tra công vụ	
			Số cuộc	Số tổ chức và cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật
Cấp huyện				
Tiếp nhận (hồ sơ)	Giải quyết (hồ sơ)	91	01/01	0
26.336	25.168 = 95,57%			